



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๒๓๗

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวม ๕ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.หรือคณะแพทย์เห็นชอบกทม.ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์รักษาโควิดผู้ป่วยสีเขียวเฉพาะราย	มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, thairath, matichon, springnews, bangkokbiznews, chmplus, news๑๐๐๕, naewna, dailynews, siamrath, posttoday, prachachat, js๑๐๐, mgronline, fm๙๑๖kk, komchadluek, ryt๙, m๒fnews, isranews, thethaipress, innnews, tnnthailand, mcot, thansettakij, topnews, thestandard, thaipost, bangkokbiznews, ch๗, workpointtoday, thaipbs, headtopics, chmplus	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ของผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกับคณะแพทย์จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนว่า กทม.ได้เตรียมพร้อมยาฟาวิพิราเวียร์ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ เม็ด เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการใช้ยาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเห็นร่วมกันว่าการให้ยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยเร็วจะมีผลดีต่อผู้ป่วยมากกว่าการให้ยาช้า รวมทั้งเห็นว่าแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นแนวทางหลักที่ต้องถือปฏิบัติตาม</p> <p>- กทม.จะกำหนดมาตรการเพิ่มเติม อาทิ การเร่งตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างเข้มข้นและคัดกรองผู้ป่วยตามระดับอาการแบ่งเป็น สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ก่อนนำส่งต่อตามระบบการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ระดับสีเขียวคือไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย รวมทั้งไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงจะได้รับการรักษาและติดตามอาการตามที่ กทม.กำหนด คือ การให้ยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงของโรค ตามการประเมินของแพทย์และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วย</p> <p>- กทม.จะจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลจากการรักษา รวมทั้งมีมาตรการป้องกันผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการรักษา ซึ่งการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์จะอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มีระบบการติดตามผลและประเมิน ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะร่วมให้คำแนะนำในการศึกษาติดตาม และประเมินผล หากพบว่าการรักษาตามที่ กทม.กำหนดเกิดประโยชน์ อาจนำไปเพิ่มเติมในการดูแลรักษาในระดับประเทศต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- กำหนดแนวทางบริหารจัดการการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ของผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาลสนาม กทม. รวมถึงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลจากการรักษาและมาตรการป้องกันผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น</p>
๒	กทม.เพิ่มสายด่วน ๑๖๖๙ ช่วยผู้ป่วย	thebangkokinsight	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุ กทม.ได้พัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙ ทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วมากที่สุด อาทิ การเพิ่มคู่สาย เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ เพิ่มจำนวนรถ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสายด่วน ๑๖๖๙ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการให้บริการส่งต่อผู้ติดเชื้อ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	โควิด-๑๙ ทุกขั้นตอน		รับส่ง และพัฒนาช่องทางการหาเตียงเชิงรุกด้วยแอปพลิเคชันไลน์ @bkkcovid๑๙connect - ขณะนี้ได้พัฒนาเพิ่มช่องทางหลักให้ผู้ป่วยใช้ติดต่อ เพื่อประสานเตียงได้สะดวกขึ้น โดยเพิ่มระบบโอนสายอัตโนมัติเมื่อติดต่อหมายเลข ๑๖๖๙ สามารถเลือกกด ๒ เพื่อติดต่อหาเตียงรักษาโควิดได้ทันที ระบบจะโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่โดยตรงได้อย่างรวดเร็ว โดยแยกสายออกจากการแจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วไป ช่วยลดเวลารอสาย ลดขั้นตอนการทำงานของโอเปอเรเตอร์รับสายและโอนสาย สามารถแจ้งข้อมูลผู้ป่วยโควิดได้เร็วขึ้น	กทม. (ศูนย์เอราวิณ) เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วตามระดับของอาการ	โควิด-๑๙ ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ของ กทม. ผ่านสายด่วน ๑๖๖๙
๓	กทม.ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ระดับเขต เน้นทำงานเชิงรุก เร่งฉีดวัคซีนควบคุมโรค	matichon, js๑๐๐, thaigov, thailandplus, mgronline	- นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในการแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ถึงแผนการควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้ กทม. ได้ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ระดับเขต ทั้ง ๕๐ เขต เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้ ผอ.เขต เป็นผู้บัญชาการเขตของแต่ละศูนย์ และแบ่งการทำงานเป็น ๕ ฝ่าย ได้แก่ (๑) ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล การจัดสรรบุคลากร (๒) ฝ่ายปฏิบัติการ ตรวจเชิงรุก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจหาเชื้อด้วยการ Swab เป็นหลัก ซึ่งมี ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ (๓) ฝ่ายบริหารจัดการผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง โดยจะเร่งส่งผู้ติดเชื้อจากศูนย์เอราวิณและศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล (รพ.) รพ.สนาม หรือ รพ.โรงแรม (Hospitel) แบ่งเป็นกลุ่มสีเขียว สีเหลือง และสีแดง อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ที่ระบาดมากจะมีศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ เพื่อเตรียมพร้อมนำส่ง รพ.ต่อไป (๔) ฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่ ซึ่งเป็นการดูแลในส่วนสังคม และ (๕) ฝ่ายบริหารจัดการการฉีดวัคซีน สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดจำนวนมาก โดยเป็นการฉีดเฉพาะพื้นที่ อาทิ เขตคลองเตย ซึ่งเริ่มดำเนินการไปแล้ว	<u>ด้านบวก</u> - จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ ระดับเขต เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามแผนควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ
๔	กทม.เปิดครัวสนามส่งอาหารให้ รพ. สัปดาห์ละ ๒ วัน/แจ้ง	แนวหน้า, เดลินิวส์, naewna	- นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม. กล่าวว่า กทม. ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงครัว (รถครัวสนามเคลื่อนที่) ตามนโยบายของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โดยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องสำหรับมือกลางวันและมือเย็น สัปดาห์ละ ๒ วัน เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (รพ.) สังกัด กทม. และ รพ.สนาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่	<u>ด้านบวก</u> - จัดตั้งโรงครัว (รถครัวสนามเคลื่อนที่) เพื่อประกอบอาหารมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สังกัด กทม.และ รพ.สนาม	- สำนักพัฒนาสังคม และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการจัดตั้งโรงครัว (รถครัวสนามเคลื่อนที่) เพื่อประกอบอาหารมอบให้แก่ บุคลากรทาง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ชุมชนขอรับเงินสนับสนุนผลกระทบโควิด-๑๙		<p>ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p> <p>- ส่วนชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ สพส.จะทำหนังสือไปยังสำนักงานเขตให้แจ้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชน สามารถจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ตามที่ กทม.ได้สนับสนุนทุกเดือนตามขนาดของชุมชน ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท ใช้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด-๑๙ รวมถึงจัดหาอาหารส่งให้ผู้ที่ต้องกักตัว หรือต้องอยู่บ้านโดยไม่มีผู้ดูแลเนื่องจากคนในบ้านติดเชื่อเข้ารับการรักษา เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชน</p> <p>- สำหรับกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นคำขอรับการสงเคราะห์และสวัสดิการตามระเบียบ กทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมในทุกสำนักงานเขต เพื่อรับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อาทิ เงินช่วยเหลือต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาล เงินทุนประกอบอาชีพ เงินค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย</p>	- ให้ความช่วยเหลือเยียวยาชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	การแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สังกัด กทม. และ รพ.สนาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-๑๙
๕	เพิ่มประสิทธิภาพ อสส.เฝ้าระวังค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดในชุมชน	แนวหน้า naewna	<p>- นางปานฤดี มโนชัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอแนะให้ กทม.เพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กทม. เพื่อร่วมลงพื้นที่ค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ ว่า สนอ.ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจสมัครเป็น อสส. เพื่อเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีได้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขร่วมกับ อสส.ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ พร้อมให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่คนในครอบครัว ผู้ใกล้ชิดของผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รวมถึงผู้ที่พักอาศัยในชุมชนหรือในอาคารเดียวกัน ขณะเดียวกันได้ร่วมกับ อสส.เฝ้าระวังและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ถูกต้องแก่ประชาชน หากพบผู้ที่มีความจำเป็นต้องหาที่กักตัวจะประสาน ส่งต่อผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีข้อจำกัดไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ให้ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- กำหนดมาตรการเชิงรุกในการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข กทม.ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข กทม.ในการร่วมค้นหา เฝ้าระวังและป้องกันโควิด-๑๙